

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) ๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จากโอกาส/ความเสี่ยง ที่ได้ ๑. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) , ๒. การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง และ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย จัดอบรมในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม พ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว และในระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน ได้มีการเฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ยังไม่พบการกระทำผิดในกรณีที่เป็นความเสี่ยงดังกล่าว

แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการที่...๑....ชื่อโครงการ การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

วัตถุประสงค์ (๑)	เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย (๒)	กิจกรรมในแผนงาน/ โครงการ (๓)	แหล่งงบประมาณ และจำนวนเงิน งบประมาณ (๔)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๕)	ผลผลิต (Output) (๖)	ผลลัพธ์ (Outcome) (๗)	ตัวชี้วัด (KPI) (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
๑.เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย	บุคลากรในสังกัด สสจ. เพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน	๑.โครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย และถ่ายทอดความรู้หลักสูตรสุจริตศึกษา และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สสจ. เพชรบูรณ์ ๒.จัดทำประกาศ สสจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	เงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รวม ๑๕,๖๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑ - ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ คน x ๖๐ บ. x ๑ มื้อ = ๗,๒๐๐ บ. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๒๐ คน x ๓๕ บ x ๒ มื้อ = ๘,๔๐๐ บ. รวม ๑๕,๖๐๐ บ. กิจกรรมที่ ๒ -ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ธค. ๖๕ - ๓๐ กย. ๖๖	บุคลากรในสังกัด สสจ. เพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ กลุ่มงานละ ๘ คน	บุคลากรในสังกัด สสจ. เพชรบูรณ์ มีจิตสำนึกและทำให้การกระทำผิดวินัยลดลง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของบุคลากรในสังกัด สสจ. เพชรบูรณ์	กลุ่มงานบริหาร

***หมายเหตุ : บรรจุแผนอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ***

เอกสารหลักฐานการอบรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

และ อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตร “ต้านทุจริตศึกษา”

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

